

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ด.ต.มงคล ขุนภูเขียว	ประธานสภา อบต.โคกสูง	มงคล ขุนภูเขียว	
๒	นายสมัย พลพงษ์	รองประธานสภา อบต.โคกสูง	สมัย พลพงษ์	
๓	นางทัศนวรรณ มาศขุนทด	เลขานุการสภา อบต.โคกสูง	ทัศนวรรณ มาศขุนทด	
๔	นายสุรัตน์ ชัยภัย	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	สุรัตน์ ชัยภัย	
๕	นายสุภาพ เต๋อดิน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑	สุภาพ เต๋อดิน	
๖	นายอนงค์ ธรรมปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	อนงค์ ธรรมปัญญา	
๗	นายสำราญ ธรรมปัญญา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒	สำราญ ธรรมปัญญา	
๘	นายสำลี เพชรกลาง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	สำลี เพชรกลาง	
๙	นายสนธิ จุมกุดรัง	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓	สนธิ จุมกุดรัง	
๑๐	นายคำมี ดวงจันดี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	คำมี ดวงจันดี	
๑๑	นายสมร พลพงษ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔	สมร พลพงษ์	
๑๒	นายวันชัย วงษ์ศรีจันทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕	วันชัย วงษ์ศรีจันทร์	
๑๓	นายยงยุทธ พันโพคา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ยงยุทธ พันโพคา	
๑๔	นายทองคำ ลาโยธี	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖	ทองคำ ลาโยธี	
๑๕	นายคำป็น พันธุ์งาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	คำป็น พันธุ์งาม	
๑๖	นายคำใส กาจหาญ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗	คำใส กาจหาญ	
๑๗	นายประสิทธิ์ ประชานันท์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	ประสิทธิ์ ประชานันท์	
๑๘	นายวิสัย ดีกุดคุ้ม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘	วิสัย ดีกุดคุ้ม	
๑๙	นายยุทธนา อนาคตัน	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙	ยุทธนา อนาคตัน	
๒๐	นายคำใบ เหมือนพิมพ์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐	คำใบ เหมือนพิมพ์	
๒๑	นายทองคำ ทุมหนู	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	ทองคำ ทุมหนู	
๒๒	นายคำวัง ไกรโสดา	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑	คำวัง ไกรโสดา	
๒๓	นายสอน สารคาม	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	สอน สารคาม	
๒๔	นายสุวรรณ ชัยจำรัส	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒	สุวรรณ ชัยจำรัส	
๒๕	นายชัยยา บัวคำ	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	ชัยยา บัวคำ	
๒๖	นายคำพอง โนนทะคำจันทร์	สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๓	คำพอง โนนทะคำจันทร์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายโอภาส ราศรีใส	นายก อบต. โคนกุง	โอภาส ราศรีใส	
๒	นายทองแดง สิงห์ชัย	รองนายก อบต. โคนกุง	ทองแดง สิงห์ชัย	
๓	นายสุริยันต์ บัวคำ	รองนายก อบต. โคนกุง	สุริยันต์ บัวคำ	
๔	นางรชนีกร ขุนภูเขียว	เลขานุการนายก อบต. โคนกุง	รชนีกร ขุนภูเขียว	
๕	ส.อ.ประเสริฐ บำรุงเขต	นักวิเคราะห์ฯ	ประเสริฐ บำรุงเขต	
๖	นายเสกสรร ฉายชัยภูมิ	จนท.วิเคราะห์ฯ	เสกสรร ฉายชัยภูมิ	
๗	จ.อ.ปัญญา โพธิสุทธิ	จพง.ธุรการ	ปัญญา โพธิสุทธิ	
๘	นางบังอร ศรีสนิท	หัวหน้าสำนักปลัด	บังอร ศรีสนิท	
๙	น.ส.ปรีชญา เปล่งวรรณ	จพง.การเงินและบัญชี	ปรีชญา เปล่งวรรณ	
๑๐	นายมาลัย ตอพล	ผอ.กองช่าง	มาลัย ตอพล	
๑๑	นายมาลัย ตอพล	ผอ.กองช่าง	มาลัย ตอพล	
๑๒	นายทวีวัฒน์ ยूरศักดิ์พงศ์	นิติกร	ทวีวัฒน์ ยूरศักดิ์พงศ์	
๑๓	น.ส.ชมภู สิงห์ชัย	นักวิชาการสาธารณสุข	ชมภู สิงห์ชัย	
๑๔	น.ส.ธิดารัตน์ คันสูงเนิน	ผช.ธุรการ	ธิดารัตน์ คันสูงเนิน	
๑๕				
๑๖				
๑๗				

ก่อนวาระการประชุม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้เชิญ นายสมัช พลพงษ์ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดรูปเขียนบูชาพระรัตนตรัยและนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สวดมนต์ไหว้พระ

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาได้กล่าวเปิดประชุม เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา และการประชุมดำเนินไปตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- เรื่อง แนะนำข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ยังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จำนวน ๒ ตำแหน่ง

๑. น.ส.ชมภู สิงห์ชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

๒. น.ส.ธิดารัตน์ คันสูงเนิน ตำแหน่ง ผช.ธุรการ

มงคล ขุนภูเขียว

ประธานสภาฯ

กระผม ด.ต.มงคล ขุนภูเขียว ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้รับทราบ เรื่อง แนะนำตัวข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ๒ ตำแหน่ง ขอเชิญแนะนำตัวต่อที่ประชุม ครับ

ชมภู สิงห์ชัย

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวชมภู สิงห์ชัย ได้มาบรรจุ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ งานด้านสาธารณสุข และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ขอขอบคุณคะ

ธิดารัตน์ คันสูงเนิน

เรียน ท่านประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางสาวธิดารัตน์ คันสูงเนิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยธุรการ(สำนักปลัด) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง รายละเอียดหน้าที่ที่รับผิดชอบ ช่วยงานด้านเอกสารต่างๆ และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ขอขอบคุณคะ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสมาชิกผู้ใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ถ้าไม่มีกระผมขอให้สมาชิก ให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ขอให้สมาชิกยกมือ (สมาชิก ยกมือเป็นเอกฉันท์) เป็นเอกฉันท์ครับ เป็นอันว่าที่ประชุม แห่งนี้มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ (เป็นเอกฉันท์)

<p>ระเบียบวาระที่ ๓</p> <p>ประธานสภาฯ</p> <p>นายก อบต. โลกกุง</p> <p>ที่ประชุม</p>	<p>เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ</p> <p>ขอเชิญ นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลโคกกุง ได้แถลงการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และสรุปรายงาน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒</p> <p>ได้แถลงการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และสรุป รายงาน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้แจกจ่ายให้กับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ที่ได้รับไปแล้วนั้น</p> <p>รับทราบ</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p> <p>ประธานสภาฯ</p> <p>ทัศนัวรรณ มาศขุนทด ปลัด อบต.</p> <p>ที่ประชุม</p>	<p>เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณาร่วมกัน</p> <p>เรื่อง พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒</p> <p>ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร ต่อไป จึงขอเชิญ ปลัด อบต. โลกกุง ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุม</p> <p>๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๘ ความว่า “องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาจ ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการ ซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชน และสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว</p> <p>(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป</p> <p>ทั้งนี้ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่าย ประจำ และกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงฐานะการคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว”</p> <p>๒. หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว. ๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>รับทราบ</p>

มงคล ขุนภูเขียว
ประธานสภาฯ
โอภาส ราศรีใส
นายก อบต.

เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ชี้แจงความจำเป็นเร่งด่วนและรายละเอียดงบประมาณที่จะขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนิน โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีโครงการเพิ่มสวนหย่อม/สวนสาธารณะให้แก่ชุมชน (โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง มีความประสงค์ที่จะดำเนิน โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ (บริเวณหนองจี่สาธารณะประโยชน์) และจะเป็นสวนสาธารณะให้แก่ประชาชนในตำบลโคกสูง ได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นการพักผ่อนหย่อนกาย ออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี จึงขอชี้แจงรายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ดังนี้

๑. สถานการณ์การคลัง

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ประมาณการรายรับไว้ ๖๓,๕๒๐,๒๐๐.- บาท ประมาณการรายจ่ายไว้ ๖๓,๕๒๐,๒๐๐.- บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดทำบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน ๑๖,๐๔๑,๐๕๘.๐๗ บาท สำรองบวคลากร ๓ เดือน เป็นเงิน ๓,๔๕๗,๕๔๓ บาท สำรองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน ค่าตอบแทนครู เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ๒ เดือน เป็นเงิน ๒,๗๑๒,๐๐๐ บาท เงินสะสมคงเหลือ ๔,๕๖๓,๗๕๖.๐๗ บาท สำรองกรณีสาธารณสุข (๑๐%) เป็นเงิน ๔๕๖,๓๗๕.๑๖ บาท คงเหลือเงินสะสมนำไปใช้จ่ายได้ ๔,๑๐๗,๓๘๐.๙๑ บาท ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕,๕๓๔,๗๕๔.๔๘ บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตั้งไว้ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านกรุงสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ (บริเวณหนองจี่สาธารณะประโยชน์) ขนาดกว้าง ๑๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๖ ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รวมงบประมาณทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (จากแผนพัฒนาห้าปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ หน้า ๕๐)

มงคล ขุนภูเขียว
ประธานสภาฯ

ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามโครงการ ที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ชี้แจงแล้วข้างต้น ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา มีผู้ใดจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือจะเสนอ อะไรหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มี -

<p>มงคล ขุนภูเขียว ประธานสภาฯ</p> <p>มติที่ประชุม</p>	<p>ถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือเสนออะไรอีก ผมขอมติ ที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ ตามรายละเอียดโครงการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ขอมติที่ประชุมครับ</p> <p>มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-)</p>
<p>มงคล ขุนภูเขียว ประธานสภาฯ</p>	<p>เรื่อง การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด</p> <p>ด้วยได้รับหนังสือจากอำเภอแก้งคร้อ เรื่อง การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการจังหวัด โดยให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุงจัดประชุมสมาชิกสภาเพื่อคัดเลือกกันเองให้ได้ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน ๑ คน เพื่อเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด</p>
<p>ทัศนวรรณ มาศขุนทด เลขาฯ</p>	<p>ดังนั้น จึงขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้อธิบายรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัด เพื่อให้สภาฯทราบขอเชิญครับ</p> <p>ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด เป็นกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๒๒ ของระเบียบฯในการสอดส่อง และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติการกิจของหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>ซึ่งการสรรหามี ๓ ส่วน เมื่อมีการคัดเลือกไปแล้วไปทำหน้าที่อะไรบ้าง</p> <p><u>ส่วนที่ ๑</u> การสรรหากรรมการผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งทางกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้ ดิดประกาศให้ประชาชนไปสมัคร</p> <p><u>ส่วนที่ ๒</u> การสรรหากรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น จะแยกเป็นองค์การบริหาร ส่วนตำบล เทศบาล และ องค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <p><u>ส่วนที่ ๓</u> การสรรหากรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ส่วนนี้จะมอบให้สำนักงานหอการค้าจังหวัดเป็นผู้สรรหา</p> <p>หน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลคือ สอดส่องดูพฤติกรรมการทำงานของส่วนราชการต่างๆในพื้นที่และในจังหวัดของท่านว่าทำงานถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่</p> <p>ส่วนรายละเอียดผู้ที่ได้รับเลือกเข้าไป ทางจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด จะได้นัดประชุมท่านอีกครั้งหนึ่ง เพื่อท่านจะได้ไปคัดเลือกกันเองในระดับจังหวัดอีก ครั้งหนึ่งให้เหลือเพียง ๒ คน</p> <p>สรุปแล้ว สมาชิก ณ ที่นี้จะต้องเสนอชื่อและมีผู้รับรอง ๒ คน เรียนให้ทราบเบื้องต้นค่ะ ขอบคุณค่ะท่านประธาน</p>

<p>มงคล ขุนภูเขียว ประธานสภาฯ ทัศนัวรรณ มาศขุนทด เลขานุการฯ</p>	<p>รายละเอียดท่านปลัดได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว การคัดเลือกเราจะเสนอชื่อหรือว่าจะอย่างไร ขอเรียนเชิญปลัดได้ชี้แจงครับ</p>
<p>มงคล ขุนภูเขียว ที่ประชุม</p>	<p>ให้สมาชิกทุกท่านและท่านประธานเป็นผู้ดำเนินการจัดเลือกตั้งรวมทั้งท่านด้วย ทั้งหมด ๒๕ คน ให้เสนอชื่อแล้วมีผู้รับรอง จำนวน ๒ คน เมื่อเราได้คัดเลือกกรรมการกรรมการบริหารแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะได้รายงานให้ทางอำเภอทราบต่อไปค่ะ</p> <p>จากที่ทางเลขาสภาฯ ได้มีการชี้แจงรายละเอียดในการสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น กรรมการกรรมการบริหารจังหวัดแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการกรรมการ บริหารจังหวัดพร้อมผู้รับรองจำนวน ๒ คน ครับ</p>
<p>มงคล ขุนภูเขียว ประธานสภาฯ</p>	<p>ไม่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการกรรมการบริหารจังหวัด ในครั้งนี้เป็นเอกฉันท์</p> <p>เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาสมัย สามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีกำหนด ๑๕ วัน ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยแรก เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้นและในวันนี้ ขอให้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ว่ากี่สมัย และแต่ละสมัยมีกำหนดกี่วันและระหว่างวันที่เท่าใด</p> <p>ในการนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จึงอาศัยอำนาจตามความแห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม สามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่ เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด” และตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ความว่า “การ กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม สามัญประจำปี ของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และ ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ ประธานสภาท้องถิ่นนำ ปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม” ข้อ ๑๑ (๓) ความว่า “สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภา องค์การ บริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะ เริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกวันการกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้ เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกำหนด”</p> <p>ในลำดับต่อไป ผมจะขอปรึกษาในที่ประชุม ในการกำหนดสมัยประชุม สมัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓</p>

- วิสัย ดิถุคตุ้ม - เรียนท่านประธานสภาฯ ผม นายวิสัย ดิถุคตุ้ม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกสูง ขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ มีจำนวน ๔ สมัย
- มงคล ขุนภูเขียว
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมสภาฯ - - ตามที่ท่านวิสัย ดิถุคตุ้ม เสนอมานั้น มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ครับ
- ผู้รับรอง ได้แก่ ๑. นายคำวัง ไกโสคา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๑
๒. นายอนงค์ ธรรมปัญญา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒
- มงคล ขุนภูเขียว
ประธานสภาฯ
สุภาพ เต๋อดิน - - สรุปกำหนดสมัยประชุมสภาฯ จำนวน ๔ สมัย ลำดับต่อไปจะต้องมีการกำหนด ระยะเวลาและวันเริ่มต้นของการประชุมในแต่ละสมัย
- เรียนท่านประธานสภาฯ ผม นายสุภาพ เต๋อดิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ขอเสนอสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๒ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน
- ประธานสภาฯ
ที่ประชุมสภาฯ - - ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ครับ
- ผู้รับรอง ได้แก่ ๑. นายสุรัตน์ ชัยภัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
๒. นายคำลี เพชรกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓
- สมัย พลพงษ์ - - เรียนท่านประธานสภาฯ ผม นายสมัย พลพงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ขอเสนอสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ ๓ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มี กำหนด ๑๕ วัน
- ประธานสภาฯ
ที่ประชุมสภาฯ - - ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ครับ
- ผู้รับรอง ได้แก่ ๑. นายสุวรรณชัย ชัยจำรัส สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๒
๒. นายคำมี ดวงจันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔
- สำราญ ธรรมปัญญา - - เรียนท่านประธานสภาฯ ผม นายสำราญ ธรรมปัญญา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอเสนอสมัย ประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน
- ประธานสภาฯ
ที่ประชุมสภาฯ - - ขอผู้รับรอง จำนวน ๒ คน ครับ
- ผู้รับรอง ได้แก่ ๑. นายชัยยา บัวคำ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๓
๒. นายยุทธนา อนุรักษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕
- มงคล ขุนภูเขียว
ประธานสภาฯ - - ตามที่ได้กำหนดสมัยประชุมมานั้น มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่หากไม่มี ผมจะ ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้
- สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน
สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน
สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีกำหนด ๑๕ วัน
- มติที่ประชุมสภาฯ - - มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๓

เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี ๒๕๖๔

มงคล ขุนภูเขียว
ประธานสภา

- ตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) ความว่า “สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกำหนดกี่วัน กับ ให้ กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่า ด้วยองค์การปกครองส่วน ท้องถิ่นนั้นกำหนด”

ผมขอปรึกษาในที่ประชุม ในการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยแรก

สุภาพ เต๋อดิน

- เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุภาพ เต๋อดิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ขอเสนอสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมาชิกสภาฯ ม.๑ ตำบลโคกสูง สมัยแรก เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มงคล ขุนภูเขียว
ประธานสภา
ที่ประชุมสภาฯ

- ตามที่ท่านสุภาพ เต๋อดิน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ เสนอมานั้น มีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม่ขอผู้รับรองจำนวน ๒ คน ครับ

ผู้รับรอง ได้แก่ ๑. นายสมัย พลพงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕
๒. นายยุทธนา อนุรักษ์สัน สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕

มติที่ประชุมสภาฯ

- มิมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบในการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยแรก ดังต่อไปนี้

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ สมัยแรก

สมัยสามัญที่ ๑ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีกำหนด ๑๕ วัน

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่น ๆ

- ไม่มี

มงคล ขุนภูเขียว
ประธานสภา
ที่ประชุม

ถ้าไม่มีผมขอนัดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

รับทราบ

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ ทศน์วรรณ มาศขุนทด ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางทศน์วรรณ มาศขุนทด)

เลขานุการสภา อบต.โคกสูง

ลงชื่อ สุภาพ เต๋อดิน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุภาพ เต๋อดิน)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ อนงค์ ธรรมปัญญา ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอนงค์ ธรรมปัญญา)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ สุรัตน์ ชัยภักย์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรัตน์ ชัยภักย์)
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

- ผู้ตรวจรายงานการประชุมลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
จึงขอรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก
ในวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ ค.ต. มงคล ขุนภูเขียว ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(มงคล ขุนภูเขียว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

